

เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔๙

คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาหน่วยงานภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ ๘/๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายใน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่พัฒนา บริหารงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถาบันมีการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. กำกับ ดูแล สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๓. จัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๔. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติเพื่อไม่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๕. ดำเนินงานตามแผนงาน และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของงานอำนวยความสะดวก งานนโยบายและแผน งานคลังความรู้ชุมชน งานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน งานโครงการพิเศษ
๖. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๗. ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เสนอต่อผู้บริหารสถาบัน และ คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๘. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้หน่วยงาน	เป้าหมาย การประเมิน	ผู้กำกับ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บข้อมูล และรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑. กระบวนการพัฒนาแผน ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ	๗ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. นางสาวเสงี่ยม คินดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นางสาวเสงี่ยม คินดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒. การบริหาร ความเสี่ยง ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนการ	๕ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. นางสาวเสงี่ยม คินดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวเสงี่ยม คินดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การพัฒนา หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนการ	๕ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอยชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอยชัยรัตน์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ระบบการ พัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนการ	๗ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. นางสาวทิน อ่อนนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓. นางกุลิณา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวทิน อ่อนนวล
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ร้อยละของ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ ผลลัพธ์	๒ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. นางสาวทิน อ่อนนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓. นางกุลิณา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวทิน อ่อนนวล
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ร้อยละของ บุคลากรสายที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และทักษะ วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน	๒ ข้อ	ผู้อำนวยการ สสช.	๑. ผศ.ดร.สุวิวัฒน์ ราชสม รองผู้อำนวยการ สสช. ๒. นายพิชญ์ พรหมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	นายพิชญ์ พรหมพราย

ตัวบ่งชี้หน่วยงาน	เป้าหมาย การประเมิน	ผู้กำกับ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บข้อมูล และรายงาน
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ ผลลัพธ์				
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการให้บริการ หน่วยงาน ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ ผลลัพธ์	๑ ข้อ	ผู้อำนวยการ สทช.	๑. ผศ.นพวิชัย ด้สดี รองผู้อำนวยการ สทช. ๒. นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓. นางสาวรัตนภรณ์ สารภี นักเอกสารสนเทศ	นายนริศ กำแพงแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ชารพศรี)
ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน